

Số: /BC-ĐĐBQH

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và Chương trình công tác năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Hoạt động xây dựng pháp luật

Căn cứ Chương trình xây dựng luật, Nghị quyết năm 2022 của Quốc hội; trong 6 tháng đầu năm, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức đóng góp ý kiến đối với 12 dự án Luật¹; 21 Nghị quyết trình tại các kỳ họp². Đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức 05 cuộc Hội nghị góp ý cho các dự án Luật quan trọng như: Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp và dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Đồng thời, trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức lấy ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Sở, ngành Tỉnh; của cử tri đối với các nội dung mới, các nội dung cần xin ý kiến của các dự án Luật nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn và khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

¹ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tồn số vô tuyến điện.

² Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; đường bộ cao tốc: Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột,....

Qua đó đã tập hợp được nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, thiết thực của các ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân, làm cơ sở để các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu có trên 45 lượt ý kiến đóng góp cho các dự án luật, trình tại các kỳ họp, góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng của các dự án Luật.

Các vị đại biểu Quốc hội là thành viên các Ủy ban của Quốc hội tham dự đầy đủ các phiên họp để thẩm tra các báo cáo, các dự án luật trình Quốc hội; các cuộc hội nghị, hội thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Nhìn chung, công tác xây dựng pháp luật của Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh được thực hiện nghiêm túc, kịp thời chu đáo từ việc xây dựng kế hoạch, chọn đối tượng lấy ý kiến, tổ chức hội nghị và tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp gửi báo cáo về Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, còn một số dự án luật, việc tổ chức lấy ý kiến còn bị động, chất lượng chưa cao, nguyên nhân là do các dự thảo luật được gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội chậm, thời gian gấp rút, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu, góp ý.

2. Hoạt động giám sát

Thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội năm 2022, trong 6 tháng đầu năm, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổ chức 04 chuyên đề giám sát trên địa bàn Tỉnh gồm: Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021; việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Qua giám sát đã có 29 kiến nghị đối với Trung ương và 25 kiến nghị đối với địa phương về sửa đổi, bổ sung các quy định của chính sách, pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thực hiện tốt chức năng giám sát tại kỳ họp thông qua việc xem xét, góp ý các báo cáo của Quốc hội; Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương. Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn cũng thường xuyên quan tâm giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của các Bộ, ngành và địa phương, từ đó kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc bất cập; những vấn đề nóng được cử tri và Nhân dân quan tâm tại các phiên chất vấn và trả chất vấn của Quốc hội (*đã có 05 lượt chất vấn và tranh luận đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường*).

Ngoài ra, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn còn tham gia các Đoàn giám sát của các Ủy ban của Quốc hội về công tác triển khai thực hiện Nghị

quyết của Quốc hội về về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19;...

Nhìn chung, hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành đúng chương trình đề ra; các chuyên đề giám sát phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đang được xã hội quan tâm; qua giám sát ghi nhận được nhiều kết quả tích cực cũng như những hạn chế, từ đó có nhiều kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật để phù hợp với tình hình thực tiễn.

3. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm thực hiện thường xuyên, có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trên địa bàn Tỉnh đúng theo Quy chế phối hợp. Trong 6 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo Đoàn ĐBQH đã tiếp và hướng dẫn 10 lượt công dân (*tăng 05 lượt công dân so với 6 tháng đầu năm 2021*). Tiếp nhận 382 đơn (*trong đó: Trưởng Đoàn ĐBQH tiếp nhận 340 đơn; đã xử lý chuyển các cơ quan có thẩm quyền 108 đơn, hướng dẫn và trả lời cho công dân 83 đơn, lưu 149 đơn, nhận trả lời phúc đáp: 79 đơn. Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tiếp nhận 42 đơn, xử lý chuyển 27 đơn, hướng dẫn và trả lời cho công dân 09 đơn, lưu 06 đơn, nhận trả lời phúc đáp 14 đơn*).

Phần lớn các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đều được phân loại, xử lý và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và hướng dẫn, trả lời cho công dân theo quy định. Đồng thời, thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc và giám sát kết quả giải quyết đối với các đơn đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Nhìn chung công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo theo quy định. Thường xuyên theo dõi, nắm thông tin, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua công tác tiếp công dân đã giải thích, vận động Nhân dân thực hiện các quyết định của chính quyền, các cơ quan tư pháp giải quyết đúng quy định của pháp luật, thấu tình, đạt lý; công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và hướng dẫn, trả lời cho công dân đảm bảo kịp thời theo quy định. Chủ động phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện kịp thời, chặt chẽ; do đó số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết ngay từ cấp cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, hạn chế tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp, không để phát sinh thành “điểm nóng”, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì phối hợp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổ chức 21 buổi tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội với 2.437 lượt cử tri tham dự. Qua đó đã ghi nhận 191 lượt ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Tổ chức 03 cuộc Hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề gồm: Tiếp xúc cử tri là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Cao Lãnh (thuộc Bộ Công an) để nghe báo cáo về hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân; góp ý cho dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; tiếp xúc cử tri là công chức, viên chức ngành Y tế trên địa bàn Tỉnh để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Y tế, đồng thời lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); tiếp xúc cử tri là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cấp tỉnh, huyện, xã về tình hình thực hiện pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội còn phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri định kỳ hàng tháng để kịp thời thông tin các hoạt động của cơ quan dân cử đến với cử tri.

Nhìn chung, hoạt động tiếp xúc cử tri được Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm thực hiện đúng quy định, công tác phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri được thực hiện chặt chẽ, chu đáo. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hình thức tiếp xúc cử tri; nội dung báo cáo được minh họa bằng video clip cô đọng, súc tích để cử tri tiện theo dõi, góp ý kiến. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được phân loại, tổng hợp chuyển đến Quốc hội, các Bộ, ngành, các cơ quan chức năng xem xét trả lời cho cử tri đúng theo quy định.

5. Đối với các hoạt động khác

Ngoài các hoạt động theo luật định, trong 6 tháng đầu năm, Đoàn đại biểu Quốc hội còn tham gia các hoạt động khác của Quốc hội như góp ý xây dựng Đề án đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội; Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội;...

Thực hiện đầy đủ các báo cáo đột xuất, báo cáo tuần, tháng của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tình hình dự luận của cử tri và Nhân dân; tình hình khiếu nại tố cáo của công dân.

Tham dự hội nghị, hội thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức; các cuộc họp có liên quan của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh và các sở, ban, ngành Tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tranh thủ thời gian đăng ký làm việc với Chính phủ, các Bộ, Ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển kinh tế - xã hội; tranh thủ sự hỗ trợ để thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn Tỉnh, nhất là tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường cao tốc Cao Lãnh – An Hữu và các công trình dự án trên địa bàn Tỉnh. Làm việc với các các tổ chức Quốc tế, các đại sứ quán Hàn Quốc, Nhật Bản để tranh thủ sự hỗ trợ thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn; đầu tư hạ tầng; xuất khẩu nông sản; hợp tác giáo dục và đào tạo; xuất khẩu lao động,... Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh tổng số 25 căn nhà, với số tiền tương đương 1,25 tỷ đồng.

Ngoài ra các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp đang công tác ở Trung ương đã vận động các nhà tài trợ, (*các đơn vị thuộc ngành mà đại biểu phụ trách*) hỗ trợ Tỉnh thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện; chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, công tác phòng chống dịch bệnh; thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình nghèo gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà chữ thập đỏ;... tổng giá trị trên 5 tỷ 123 triệu đồng;...

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được, nguyên nhân

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là trong công tác đóng góp xây dựng luật có nhiều đổi mới, chất lượng báo cáo góp ý luật được đảm bảo; công tác giám sát tiến hành đúng theo kế hoạch, tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc trong cuộc sống, được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm, chất lượng giám sát từng bước được nâng cao; các hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến Nhân dân được thực hiện rộng rãi bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, thu hút được sự lắng nghe, góp ý của cử tri;..

Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Sở ban ngành đoàn thể của Tỉnh; tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội; sự tích cực trong tham mưu, tổ chức phục vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh;...

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với một số dự án luật đôi lúc chưa kịp thời, chất lượng góp ý một số mặt còn hạn chế. Nguyên nhân là do các dự án luật gửi đến Đoàn quá chậm, nên không có nhiều thời gian để nghiên cứu, góp ý; việc xin ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan chất lượng chưa cao, phần lớn đều thống nhất với dự thảo, chưa có nhiều ý kiến

góp ý, phản biện; nhiều ý kiến góp ý tại hội nghị chủ yếu nêu quan điểm chung, ít có ý kiến góp ý cụ thể.

Các chuyên đề giám sát, khảo sát được tăng cường, tuy nhiên vẫn chưa bao quát hết các vấn đề nóng mà xã hội quan tâm. Nội dung một số cuộc giám sát cũng còn những hạn chế nhất định, nguyên nhân là do những tháng đầu năm phải thực hiện giãn cách xã hội nên Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chưa có điều kiện để tổ chức tất cả các chuyên đề giám sát theo Kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động tiếp xúc cử tri gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng dịch bệnh nên có lúc phải hạn chế số lượng cử tri, chỉ thông tin nội dung, kết quả của các kỳ họp thông qua hệ thống cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp, các phương tiện thông tin Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử, từ đó cũng chưa kịp thời trao đổi, ghi nhận ý kiến phản ánh cũng như tâm tư nguyện vọng của cử tri.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Đối với hoạt động xây dựng pháp luật

Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức nhiều hình thức lấy ý kiến góp ý các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Đảm bảo các dự án Luật quan trọng, có tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, có liên quan mật thiết đến đời sống Nhân dân đều được tổ chức lấy ý kiến kịp thời, chất lượng; tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý gửi về các cơ quan soạn thảo và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng theo quy định.

2. Đối với hoạt động giám sát

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các cuộc khảo sát, giám sát đối với việc thi hành pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên địa bàn Tỉnh. Tham gia giám sát các báo cáo trình tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV; các hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Tham gia cùng các Đoàn khảo sát, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội đến làm việc tại địa phương; tham gia các cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Căn cứ Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023 và tình hình thực tế tại địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội ban hành Kế hoạch hoạt động giám sát năm 2023.

3. Đối với hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Duy trì tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan, định kỳ hoặc đột xuất theo quy định. Thường xuyên tiếp công dân để giải thích, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Tiếp tục theo dõi, rà soát, báo cáo kết quả giải quyết đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền và trả lời cho công dân theo quy định.

Phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

4. Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri

- Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV tại 12 huyện, thành phố trong Tỉnh đúng theo Luật định.

- Tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn Tỉnh để nghe báo cáo về những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong hoạt động của Ngành, đồng thời lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); với cán bộ, công chức ngành Thanh tra để lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

- Tổ chức họp liên ngành với đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; các sở, ban, ngành hữu quan để lấy ý kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV; lấy ý kiến góp ý các dự án luật; nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn Tỉnh; các kiến nghị, đề xuất của Tỉnh chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện tốt chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”. Ngoài các hoạt động tiếp xúc cử tri theo định kỳ trước và sau các kỳ họp Quốc hội do Đoàn tổ chức, các vị đại biểu Quốc hội chủ động tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà mình quan tâm; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

5. Đối với các hoạt động khác

- Đại biểu Quốc hội là thành viên các Ủy ban của Quốc hội tham gia hoạt động của các Ủy ban theo nhiệm vụ được phân công.

- Tham dự hội nghị, hội thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức; các cuộc họp có liên quan của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh và các sở, ban, ngành Tỉnh.

- Tổng kết hoạt động năm 2022 và đề ra chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh khóa XV.

- Tiếp tục quan tâm thực hiện các hoạt động thiện nguyện; tham gia chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn;...

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- TT Tỉnh ủy;
- TT.HĐND; UBND; BTT.UBMTTQ Tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, CTQH.

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN

Trần Văn Sáu